

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวันชัย ลีวตระกูล	ประธานสภา อบต.ห้วยชมภู	วันชัย ลีวตระกูล
2	นายสิทธิชัย แสนพอ	รองประธานสภา อบต.ห้วยชมภู	สิทธิชัย แสนพอ
3	นายสุชาติ ตาหมี	ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสำน	สุชาติ ตาหมี
4	นายดำรงเกียรติ แยมฤฎ	ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ	ดำรงเกียรติ แยมฤฎ
5	นายอาซอ แม่เยกุ	ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม	อาซอ แม่เยกุ
6	นายสันติภาพ ไนคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย	สันติภาพ ไนคำ
7	นายเสรี หมีเซกู	ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน	เสรี หมีเซกู
8	นายสมเดช จะซา	ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว	สมเดช จะซา
9	นายเรืองรอง จะใจ	ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก	เรืองรอง จะใจ
10	นายฤทธิเดช จะหา	ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ	ฤทธิเดช จะหา
11	นายเอกภพ เบเยียกู	ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น	เอกภพ เบเยียกู
12	นายสมพงษ์ แซ่ลี	ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านภูฟ้า	สมพงษ์ แซ่ลี

ผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายสำราญ แซ่พราน	ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายยุทธชัย ไร่ดอ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	ยุทธชัย ไร่ดอ
2	นายสมหมาย นทีพัชรา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	สมหมาย นทีพัชรา
3	นายวิศิษฐ์ สุดพิรส	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	วิศิษฐ์ สุดพิรส
4	นายทักษิณ แสนสุวีโรจน์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	ทักษิณ แสนสุวีโรจน์
5	นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดฯ	เสน่ห์ อุปละ
6	นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ชาติสยาม เวียงคำ
7	นางกชนันท์ วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กชนันท์ วงศ์แก้ว
8	นางสาวสิริภัทร สมร่าง	นว.การเงินและบัญชี รักษาาราชการแทน ผอ.กองคลัง	สิริภัทร สมร่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
9	นางสาวจันทิมา ลัญจรั้งสิมาเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จันทิมา ลัญจรั้งสิมาเลิศ
10	นางสาวอนุสรรา อะจิมา	นักจัดการงานทั่วไป	อนุสรรา อะจิมา
11	นางสาวนิถุมล วรรณันท์กุล	เจ้าพนักงานธุรการ	นิถุมล วรรณันท์กุล
12	นางสาวอำภา ไพโรเลิศสกุล	ประชาชน ม.7	อำภา ไพโรเลิศสกุล
13	นางสาวกฤษณ์ชญา เขมวณา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กฤษณ์ชญา เขมวณา
14	นางสาวธมลวรรณ จันทรืทา	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	ธมลวรรณ จันทรืทา
15	นายदनัย เขมวณา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	दनัย เขมวณา

ผู้มาประชุม 12 คน
 ผู้ลาประชุม 1 คน
 ผู้ขาดประชุม - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

เมื่อเวลา 10.15 น. นายฤทธิเดช จะหา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มีผู้มาประชุม 12 คน และลาประชุม 1 คน นายสำราญ แซ่พ่วงัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 4

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม เพื่อเริ่มการประชุมสภาสามัญ ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภา - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู , คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ ครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภา - การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ครบ

นายสุชาติ ตาหมี

ประธานคณะกรรมการฯ

- เรียน ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน กระผม นายสุชาติ ตาหมี ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 ขอเรียนชี้แจงรายงานการประชุมแปรญัตติฯ ดังนี้

- ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ในการประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่องพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้มีมติ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. นายสุชาติ ตาหมี ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นประธานกรรมการฯ
2. นายเสรี หมีเชกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการฯ
3. นายสมพงษ์ แซ่ลี ส.อบต.หมู่ที่ 13 เป็นกรรมการฯและเลขานุการ

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 50 กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวข้องกับ การแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น

- คณะกรรมการแปรรูปคดีขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมฯ ดังนี้
- 1. ที่ประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 16.00 – 19.00 น. และในวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น รวมระยะเวลาเท่ากับ 25 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมสภา อบต. ห้วยชมภู ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้มายื่นคำแปรญัตติ ดังนั้นจึงมีมติให้ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการ แปรญัตติฯ พิจารณา
- 2. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯดังกล่าว
- 3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปคดี ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ จึง เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

บัดนี้ คณะกรรมการแปรรูปคดีได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สอง หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
- ถ้าไม่มีผม ขอเข้าสู่วาระต่อไปน่ะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

5.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

นายฤทธิเดช จะหา
เลขานุการสภา

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2562
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ จำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็น รายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มี การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรรูปคดีแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือ

เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่นายก อบต.เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือ

ที่ประชุม

- เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

นายฤทธิเดช จะหา
เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือ

ที่ประชุม

- เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภาฯ	<p>- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ณ เวลา 11.55 น.</p> <p>- เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารเช้า และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. ครับ</p>
ที่ประชุม	รับทราบ (-พักรับประทานอาหาร-)
ประชุมต่อเวลา 13.00 น	
นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภาฯ	5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แทนยื่นบรรยาย(โพเดียม)จำนวน 2 ตัว ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายฤทธิเดช จะหา เลขานุการสภาฯ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 กำหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภาฯ	เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ อบต.เสนอโครงการที่ประสงค์โอนงบประมาณ ครับ
นายชาติสยาม เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด	<p>เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำนักปลัด อบต.ห้วยชมภู มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ แทนยื่นบรรยาย (โพเดียม) เพื่อใช้ยื่นพูดในที่ประชุม กล่าวรายงาน กล่าวเปิดงานต่อที่ประชุม หรือการอบรม โดยจะตั้งไว้ในห้องประชุม อบต.ห้วยชมภู จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท</p> <p>มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แทนยื่นบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ยาว 50 สูง 109 ซม. 2. วัสดุทำจากไม้ แข็งแรง ตัวฐานมั่นคง
นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ 66 เพื่อจัดซื้อแทนยื่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 18,000 บาท

มติที่ประชุม	-อนุมัติ จำนวน 11 เสียง -ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ
นายเสรี หมีเชกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 7	- เรียนประธานสภา ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเสรี หมีเชกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 7 เรียนสอบถามเรื่องการปรับถนนที่มีรางระบายน้ำอยู่สูงกว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ และขอเสนอโครงการปรับปรุงถนนสายหลักเส้นทางเข้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านปางขอน เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านครับ
นายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9	- เรียนประธานสภา ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 เรียนสอบถามความคืบหน้าเรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่งของหมู่ที่ 9 ครับ
นายฤทธิเดช จะหา ส.อบต.หมู่ที่ 10	- เรียนประธานสภา ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายฤทธิเดช จะหา ส.อบต.หมู่ที่ 10 เรียนปรึกษาเรื่องการจ้างซ่อมแซมถนนเส้นทางอันตราย เส้นทางโค้งถนนลื่น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้ำหนัก ทำให้ถนนลื่น อันตราย เด็กๆต้องใช้เส้นทางไปโรงเรียนทุกวัน อยากขอปรึกษาหาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคครับ
นายสิทธิชัย แสนพอ รองประธานสภาฯ	- เรียนประธานสภา ส.อบต.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 12 เห็นด้วยกับท่าน ส.อบต.หมู่ 7 นะครับที่จะมีโครงการปรับปรุงถนนเข้าโครงการหลวง เนื่องจากเส้นนั้นเป็นเส้นทางหลัก ที่มีประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นเราอาจจะพิจารณาตั้งงบประมาณสักปีหรือ ใช้เงินสะสมจ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวครับ สำหรับเรื่องวที่ 2 ผมขอเสนอเรื่องโครงการก่อสร้างในตำบลเรา หลังจากได้งบประมาณแล้ว ให้พิจารณาดำเนินโครงการของหมู่บ้านที่ ลำบากก่อน เพราะถ้ารอถึงช่วงหน้าหน้าฝนอาจจะไม่ทันครับ
นายสมพงษ์ แซ่ลี ส.อบต.หมู่ที่ 13	- เรียนประธานสภา ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมพงษ์ แซ่ลี ส.อบต.หมู่ที่ 13 เรียนสอบถามเรื่องการขุดบ่อขยะครับ จะขอให้รถเจซีไปขุดให้ครับ
นายยุทธชัย ไร่ดอ นายกอบต.ห้วยชมภู	- เรียนประธานสภา ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายยุทธชัย ไร่ดอ นายกอบต.ห้วยชมภู สำหรับโครงการปรับปรุงถนนสายหลักเข้าโครงการหลวงฯ ขอให้ทางหมู่บ้านทำหนังสือเข้ามาหน่อยนะครับ ส่วนบ่อขยะของหมู่ที่ 13 และขอหมู่อื่นๆ จะให้กองช่างลงพื้นที่ครับ

นายเสน่ห์ อุปละ
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนประธานสภา ส.อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ฃณนายเสน่ห์ อุปละ ผู้อำนวยการกองช่าง
- 1. การปรับปรุงถนนของหมู่ 7 ที่ถนนต่ำกว่ารางระบายน้ำ หากถนนต่ำกว่า 20 ซม. จะต้องถมด้วยทรายก่อก่ขึ้นมาก่อน 20 ซม. ครับ
- 2. การปรับปรุงถนนสายหลักเส้นทางเข้าโครงการฯ ทางหมู่ที่ 4 ได้ทำหนังสือเข้ามาแล้ว กองช่างกำลังดำเนินการครับ
- 3. การซ่อมแซมถนนที่รับความเสียหายจากฝนตก จะดำเนินการจ้างเหมาเพื่อดำเนินการแก้ไข
- 4. การขุดบ่อบขยะ ม.13 ตอนนีร์ถเจซีบีกำลังข่อมอยู่ณะครับ หากเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
- 5. การซ่อมแซมไฟกิ่ง ม.9 ตอนนีร์กำลังดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมครับ
- ผมมีเรื่องแจ้งให้ทางสภาฯทราบ 1 เรื่อง คือ การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ที่ อบต.ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสภาฯ ให้จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคา 1,205,000 บาท โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 นั้น แต่ปัจจุบันสำนักงบประมาณ ได้มีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 โดยราคาของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม 1,205,000 บาท เป็น 1,287,000 บาท (ราคาเพิ่มขึ้น 82,000 บาท) แต่คุณลักษณะของรถฯ คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ไปสำรวจราคาตามท้องตลาด พบว่าราคาตามท้องตลาดยังไม่เกินจากที่เราเคยได้ตั้งงบประมาณฯไว้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงขอใช้ราคาเดิมตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 ขอเรียนแจ้งที่ประชุมสภาแห่งนี้ทราบครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

- ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดนำเสนออีก ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567

ที่ประชุม

ไม่มี

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น

(ลงชื่อ) พทอ ๑๙๕ ผู้บันทึกการประชุม
(นายฤทธิเดช จะหา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้
แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) สมเดช ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมเดช จะซา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ) สุชาติ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ตาหมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ) ดำรงเกียรติ แยกูญ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายดำรงเกียรติ แยกูญ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 2

รายงานการประชุมสภา ฉบับนี้ได้รับรองแล้วในประชุมสภา
สมัยที่.....ครั้งที่.....ประจำปี 2๕๖๖ เมื่อ 1๙.๐๙.๒๕๖๖
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการ
ประชุมสภาให้ประชาชนทั่วไปโดยทั่วกัน
สมเดช ประธานสภา อบต.ห้วยชมภู